



สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council of Thailand)

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 080 285 8082

Website: <https://www.pharmacycouncil.org> Email: pharthetai@pharmacycouncil.org

ที่ สก.ศศนภ.01/01/ว.47

18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2558-2562)

เรียน สมาชิกสภาเภสัชกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (5 ปี) พ.ศ. 2558 – 2562 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เสนอสภาเภสัชกรรมออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปี พ.ศ.2558 – 2562 แล้วนั้น โดยมีสมาชิกจำนวน 4,910 คน ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดเกณฑ์ในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 หมวด 4 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้ “ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนต้องมีการศึกษาต่อเนื่องรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตในทุกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต”

อนึ่งสภาเภสัชกรรม ได้ออกประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยให้งดเว้นการบังคับใช้หลักเกณฑ์ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต เฉพาะในระยะเวลาเก็บหน่วยกิต 5 ปีแรก (พ.ศ.2558 – 2562) และให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบ 100 หน่วยกิตทุกคน เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพิจารณาอีกว่าในรอบปีจะมีการเก็บหน่วยกิตครบ 10 หน่วยกิตหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยทำให้การดำเนินการเก็บหน่วยกิตบางรูปแบบกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ สภาเภสัชกรรมจึงออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (5 ปี) ที่ผ่านมา จากเดิมที่กำหนดไว้ 6 เดือน นับแต่วันที่ครบรอบการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปี ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมเป็น 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในการนี้.../

ในการนี้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2558 – 2562) ซึ่งจะส่งผลให้ท่านอาจไม่สามารถรักษาสถานภาพความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้หากพ้นกำหนดระยะเวลาตามประกาศสภาเภสัชกรรม จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้ครบตามเกณฑ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1 ขอหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว หรือ

วิธีที่ 2 เข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)

หรือ

วิธีที่ 3 ประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง (บทความวิชาการ) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) หรือ

วิธีที่ 4 ประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการสอบความรู้กฎหมาย เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการแต่ละวิธี ปรากฏดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรชาลี ทองเรือง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 080 285 8082 Website: <https://www.ccpe.pharmacycouncil.org>

Email: ccpe@pharmacycouncil.org



การทำการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนือง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)

ตามที่ศูนย์การศึกษาค้นคว้าต่อเนืองทางเภสัชศาสตร์ ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เสนอสภาเภสัชกรรมออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปี พ.ศ. 2558 – 2562 แล้วนั้น โดยมีสมาชิกจำนวน 4,910 คน ที่มีหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดเกณฑ์ในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 หมวด 4 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559 ที่กำหนด“ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ในทุกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต”

อนึ่งสภาเภสัชกรรม ได้ออกประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองทางเภสัชศาสตร์ผ่อนปรนเงื่อนไข ในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยให้งดเว้นการบังคับใช้หลักเกณฑ์ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต เฉพาะในระยะเวลาเก็บหน่วยกิต 5 ปีแรก (พ.ศ. 2558 – 2562) และให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองครบ 100 หน่วยกิตทุกคน เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนือง ไม่ต้องพิจารณาว่าในรอบปีจะเก็บหน่วยกิตครบ 10 หน่วยกิตหรือไม่

เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ทำให้การดำเนินการเก็บหน่วยกิตบางรูปแบบกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองของผู้ประกอบวิชาชีพฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สภาเภสัชกรรมจึงออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนือง (5 ปี) ที่ผ่านมาจากเดิมที่กำหนดไว้ 6 เดือนนับแต่วันที่ครบรอบการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองระยะเวลา 5 ปี ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดตามที่กำหนด

ศูนย์การศึกษาค้นคว้าต่อเนืองทางเภสัชศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม กำหนดแนวทางเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม ไว้ 4 วิธี ให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน่วยกิตไม่ครบตามเกณฑ์เลือกวิธีการดำเนินการเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองเพิ่มเติม ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1 การขอยุติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว หรือ

วิธีที่ 2 การขอรับการรับรองการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนือง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) หรือ

วิธีที่ 3 การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนือง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) หรือ

วิธีที่ 4 การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองโดยการสอบความรู้กฎหมาย เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าต่อเนืองที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนือง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)



วิธีที่ 1

แนวทางเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม
กรณีที่เกิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

วิธีที่ 1

การขอยุติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2559 (ผู้ที่ถือใบอนุญาตฯ ไม่มีอายุ) และผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สถานะใบอนุญาตฯ ที่ปรากฏ คือ “หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์” ให้ผู้ประกอบวิชาชีพหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กระทำโดยตรงต่อประชาชนหรือผู้มารับบริการไปพลางก่อน และเมื่อประสงค์จะกลับมาประกอบวิชาชีพให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จนกว่าจะมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพ ยื่นคำขอยุติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว (สภ.61) ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรมทาง Email : pharthai@pharmacycouncil.org สถานะใบอนุญาตฯ จะเปลี่ยนเป็น “หยุดการประกอบวิชาชีพชั่วคราว”

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อประสงค์จะกลับมาประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์ขอกลับมาใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.62) ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องดำเนินการเก็บหน่วยกิตส่วนที่ขาด โดยให้เลือกดำเนินการตามวิธีการเก็บหน่วยกิต วิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 2 การขอรับการรับรองการเข้าประชุมวิชาการฯ (สภ.63) หรือ

วิธีที่ 3 การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องฯ (สภ.64)

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อสะสมหน่วยกิตเพิ่มเติมจากวิธีที่เลือกครบตามจำนวนแล้ว ให้รวบรวมแบบคำขอฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมการปรับปรุงหน่วยกิตรวม 5 ปีเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นเงิน 1,000 บาทเข้าบัญชีสภาเภสัชกรรม ส่งให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากนั้นสำนักงานเลขาธิการ จะแก้ไขสถานะใบอนุญาตฯ ให้เป็น “ปกติ”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวโหลดเอกสารได้ที่ “มูมดาวโหลด” เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม”

สภ.61 คำขอแจ้งประสงค์ขอยุติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว

สภ.62 คำขอแจ้งความประสงค์ขอกลับมาใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม



คำขอยุติประกอบวิชาชีพ
(สภ.61) สภ.61



คำขอกลับมาประกอบวิชาชีพ
สภ.62



วิธีที่ 2

แนวทางเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม
กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)

วิธีที่ 2

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

การขอรับการรับรองการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สถานะใบอนุญาตฯ ที่ปรากฏ คือ “หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์” โดยมีความประสงค์จะเข้าอบรมหรือประชุมวิชาการในรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กับสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะได้รับจากการขอรับการรับรองการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมวิชาการ ในปี 2563 นี้ จะต้องไม่ถูกบันทึกเข้าระบบการศึกษาต่อเนื่องในปี 2563 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องทำการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบกำหนดการจัดประชุมวิชาการของสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่าย เพื่อติดต่อขอเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ยื่นคำขอรับการรับรองการเข้าประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) (สภ.63) ต่อสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่าย ก่อนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เป็นการแสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมฯ

ขั้นตอนที่ 2 สถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่าย รับแบบคำขอรับการรับรองฯ (สภ.63) ไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม และควบคุมดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมของสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่าย ลงนามทำแบบคำขอรับการรับรองฯ (สภ.63) และส่งคืนให้ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่บันทึกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเข้าระบบการศึกษาต่อเนื่องฯ

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อเข้าประชุมวิชาการ และสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมครบตามจำนวนที่ขาดแล้ว ให้รวบรวมแบบคำขอรับการรับรองฯ (สภ.63) ทั้งหมดทุกกิจกรรม และพร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมการปรับปรุงหน่วยกิตรวม 5 ปีเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นเงิน 1,000 บาทเข้าบัญชีสภาเภสัชกรรม ส่งให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากนั้นสำนักงานเลขาธิการ จะแก้ไขสถานะใบอนุญาตฯ ให้เป็น “ปกติ”

บัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142 - 1 - 06705 - 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวโหลดเอกสารได้ที่ “มุมดาวโหลด” เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม”

สภ.63 คำขอรับการรับรองการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาด
ในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)





วิธีที่ 3

แนวทางเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม

กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)

วิธีที่ 3

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สถานะใบอนุญาตฯ ที่ปรากฏ คือ “หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์” โดยมีความประสงค์จะขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ ผ่านการอ่านบทความวิชาการและทำแบบทดสอบ เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ทั้งนี้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะได้รับจากการขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ ในปี 2563 นี้ จะต้องไม่ถูกบันทึกเข้าระบบการศึกษาต่อเนื่องในปี 2563 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องทำการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพ ยื่นคำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) (สภ.64) ต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org เป็นการแสดงความประสงค์ขอรับการประเมินความรู้ฯ เพื่อสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมสำหรับรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องตอบกลับ Email ส่ง Link บทความวิชาการออนไลน์และแบบทดสอบท้ายบทความในรูปแบบ Google form ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ บทความวิชาการออนไลน์ มีจำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5 บทความ โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านไว้ต้องมีผล “ผ่าน” ทุกบทความ ดังนี้

1. ผู้ประกอบวิชาชีพ Click Open link บทความ เพื่อศึกษารายละเอียดของบทความที่**ละบทความ** เมื่อศึกษาเสร็จให้ Click Open link แบบทดสอบเพื่อตอบคำถามจะพบข้อมูล 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุล เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขโทรศัพท์ และ Email

ส่วนที่ 2 ให้ทำแบบทดสอบที่ละข้อจนครบจำนวน แล้วกดปุ่มส่งคำตอบ

การตอบคำถามต้องถูกอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนข้อสอบในแต่ละบทความจึงจะถือว่า “ผ่าน” ในบทความนั้น เช่น คำถาม 10 ข้อต้องทำถูกอย่างน้อย 7 ข้อ หรือ คำถาม 15 ข้อต้องทำถูกอย่างน้อย 11 ข้อ คะแนนที่ได้รับแต่ละบทความจะปรากฏทันที ภายหลังจากทำคำถามท้ายครบทุกข้อและส่งคำตอบเข้าระบบ

2. ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องศึกษาบทความวิชาการและตอบคำถามแต่ละชุด โดยกำหนดไว้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 หากผู้ประกอบวิชาชีพหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ขาด ตั้งแต่ 0.00 – 50.00 หน่วยกิต

ให้ศึกษาบทความ 1 ชุด จำนวน 5 บทความ

กรณีที่ 2 หากผู้ประกอบวิชาชีพหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ขาด ตั้งแต่ 50.25 – 100.00 หน่วยกิต

ให้ศึกษาบทความ 2 ชุด จำนวน 10 บทความ

ขั้นตอนที่ 3 ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จะประกาศผลการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ให้ทราบ บนเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถตรวจสอบผลได้ หากพบว่าตนเป็นผู้มีผลผ่านการประเมิน ให้โอนเงินชำระค่าธรรมเนียมการปรับปรุงหน่วยกิตรวม 5 ปีเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นเงิน 1,000 บาทเข้าบัญชีสภาเภสัชกรรม แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากนั้น สำนักงานเลขาธิการ จะแก้ไขสถานะใบอนุญาตฯ ให้เป็น “ปกติ”

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ไม่ผ่านการประเมิน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ของวิธีการนี้ใหม่อีกครั้ง

บัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142 - 1 - 06705 - 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวโหลดเอกสารได้ที่ “มุมดาวโหลด” เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม”

สภ.64 คำขอรับขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)





วิธีที่ 4

แนวทางเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม
กรณีทีเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)

วิธีที่ 4

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสอบความรู้กฎหมาย เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด **กรณีผู้ที่ขาดหน่วยกิต 00.00 – 50.00 หน่วยกิตเท่านั้น** ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการทำข้อสอบ สำนักรับรองร้านยาคุณภาพ (สรย.) ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (ศศนภ.) ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสอบความรู้กฎหมายขึ้นที่สภาเภสัชกรรมในปี 2563 ทุกเดือน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพ ยื่นคำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสอบความรู้กฎหมาย (สภ.66) ทาง Email : papc@pharmacycouncil.org พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ เป็นเงิน 200 บาท โดยให้เลือกว่าวันที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพียง 1 วัน และสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเข้ารับการประเมิน ดังนี้

- วันที่ 19 มิถุนายน 2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563
 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ตรวจสอบข้อมูลและตอบกลับ Email เพื่อยืนยันวันที่ เวลา และสถานที่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเข้าไปทำข้อสอบ

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพ เดินทางไปที่สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อทำข้อสอบในวันและเวลาที่ได้รับการยืนยัน

1. ผู้ประกอบวิชาชีพ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันด้วยตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล
2. ผู้ประกอบวิชาชีพ ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ ณ สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 และเข้าสอบในห้องสอบที่กำหนด

เกณฑ์การผ่านต้องทำข้อสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะถือว่า “ผ่าน”

ขั้นตอนที่ 4 ทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะประกาศผลการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการทำข้อสอบ บนเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถตรวจสอบผลได้ หากพบว่าตนเป็นผู้มีผลผ่าน ให้โอนเงินชำระค่าธรรมเนียมการปรับปรุงหน่วยกิตรวม 5 ปีเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นเงิน 1,000 บาทเข้าบัญชีสภาเภสัชกรรม แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากนั้นสำนักงานเลขาธิการ จะแก้ไขสถานะใบอนุญาตฯ ให้เป็น “ปกติ”

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ไม่ผ่านการประเมิน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ของวิธีการนี้ใหม่อีกครั้ง

บัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142 - 1 - 06705 - 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวโหลดเอกสารได้ที่ “มุมดาวโหลด” เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม”

สภ.66 คำขอรับขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสอบความรู้กฎหมาย เพื่อเก็บหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)



รายการเอกสารแนบท้าย

ลำดับ	ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง	QR code
1	ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559 Link : https://drive.google.com/file/d/1Jj_dZOaDdd8U5zylXDX9WCtEn5bgHw9U/view?usp=sharing	
2	ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2559 Link : https://drive.google.com/file/d/1qNjKp0gw9FiOW4c6ptgVXheSg6u4Qs/view?usp=sharing	
3	ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : https://drive.google.com/file/d/1nErtDABkqx5Wu8SfG6drKf5z6jBQQVB/view?usp=sharing	
4	ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ผ่อนปรนเงื่อนไข ในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : https://drive.google.com/file/d/1m-MZrdTLMBDY7Y0uync2OEO26lJUm6v/view?usp=sharing	
5	ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม Link : https://drive.google.com/file/d/1jaD8OEiwnqhUA-4Wg4saZvWEQUo-4HI3/view?usp=sharing	
6	ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปี พ.ศ.2558 – 2562 Link : https://drive.google.com/file/d/1i1wOOaFzB5bXvsGvRI9VaD_fvHBM6LmS/view?usp=sharing	
7	สภ.61 คำขอแจ้งประสงค์ขอยุติการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว Link : https://drive.google.com/file/d/1A-OS8WPw1J_Z-18z03gabG16L2z6RMsj/view?usp=sharing	
8	สภ.62 คำขอแจ้งความประสงค์ขอกลับมาใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Link : https://drive.google.com/file/d/1gxO1vZR6qbj9tVWxWdWlyJGtY_X_UyZAR/view?usp=sharing	
9	สภ.63 คำขอรับการรับรองการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) Link : https://drive.google.com/file/d/1i1wOOaFzB5bXvsGvRI9VaD_fvHBM6LmS/view?usp=sharing	
10	สภ.64 คำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) Link : https://drive.google.com/file/d/1YjeCNKxnmWcmtMs7ILOulagr7s5_-zWH/view?usp=sharing	

ลำดับ	ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง	QR code
11	สก.66 คำขอรับขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการสอบความรู้กฎหมาย เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) Link : https://drive.google.com/file/d/14Z9yqxKm5B_lbL4famunZpskQ1suzYbJ/view	